



AUSTRALIA TẠI VIỆT NAM

CHIẾN LƯỢC

BÌNH ĐẲNG

2022 - 2027



Australian Embassy
Vietnam



Australian Consulate-General
Ho Chi Minh City, Vietnam



Chương trình GREAT do Chính phủ Australia tài trợ đang hỗ trợ phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số tại huyện Mộc Châu, Sơn La nâng cao thu nhập thông qua các hoạt động hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và cải thiện bình đẳng giới trong gia đình và cộng đồng.

Ảnh: GREAT Program

Ảnh bìa:

Các đoàn viên thanh niên tham gia lễ kết thúc chiến dịch #ThanhNienChuan. Vào tháng Sáu, năm 2022, chiến dịch #ThanhNienChuan đã tổ chức cuộc thi trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Cuộc thi đã thu hút 112.000 lượt tham gia trên Facebook, và tạo ra 80 bài viết trên các báo chính thống.

Ảnh: Plan International Vietnam và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

01

Bối cảnh

Sau COVID-19 Việt Nam đã phục hồi nhanh chóng, với tốc độ tăng trưởng trở lại mức trước đại dịch. Khi hướng tới mục tiêu đầy tham vọng là trở thành quốc gia có vị thế thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam sẽ cần phải tìm ra các nguồn lực mới cho tăng trưởng và phục hồi, đồng thời cần đảm bảo tính bền vững cho quá trình này.

Để đạt được mục tiêu này, điều cốt yếu là cần nâng cao mức độ hòa nhập kinh tế và xã hội. Đảm bảo cho tất cả các tầng lớp trong xã hội đều có thể tham gia vào nền kinh tế và phát huy hết tiềm năng của mình là nền tảng không thể thiếu được cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam.

Chính phủ Australia cam kết thực hiện bình đẳng giới và hòa nhập đối với người khuyết tật, vận động chính sách cho người LGBTI và một Chính sách Đối ngoại phản ánh văn hóa, lịch sử và quan điểm của người bản địa Australia. Australia và Việt Nam đã có các cam kết song phương dài hạn trong các lĩnh vực như quyền con người, tăng cường vai trò lãnh đạo, sự an toàn và quyền năng kinh tế của phụ nữ, bao gồm cả các nhóm dân tộc thiểu số, đồng thời thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật.

Chiến lược Bình đẳng này được xây dựng dựa trên đà hợp tác song phương này.



Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng ACDC do một cựu sinh học bổng Chính phủ Australia lãnh đạo đã đến cứu trợ khẩn cấp cộng đồng trong đại dịch COVID-19 năm 2020.

Ảnh: ACDC

1. Về mặt hình thức, đặc biệt là trong diễn ngôn và luật về quyền con người, chữ viết tắt SOGIESC được sử dụng để mô tả những người có 'khuyến hướng tính dục, bản dạng và biểu hiện giới cũng như các đặc điểm giới tính' đa dạng. Chiến lược này áp dụng thuật ngữ 'LGBTI' (Cộng đồng người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và/hoặc liên giới tính) được sử dụng trong Chiến lược LGBTI tại nơi làm việc của DFAT giai đoạn 2018-2021. Điều này cũng phù hợp với tham chiếu của riêng Việt Nam về 'người LGBTI' trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược này sử dụng 'người' LGBTI (people/số nhiều nói chung) thay vì 'các cá nhân người' (persons) để phù hợp với các tham chiếu đến người khuyết tật và người dân tộc thiểu số. Điều này cũng phản ánh thuật ngữ mà chính phủ Việt Nam và các tổ chức xã hội muốn sử dụng hơn.

02

Bài học kinh nghiệm

Từ lâu, Australia đã đặt ra ưu tiên về bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ và trẻ em gái trong chính sách đối ngoại, thương mại và kinh tế, hợp tác phát triển, an ninh và quốc phòng của mình.

Chúng tôi đã thúc đẩy bình đẳng giới theo nhiều cách trong đa dạng các lĩnh vực như khoa học và đổi mới sáng tạo, cải cách kinh tế và môi trường làm việc, hành chính công, đào tạo nguồn nhân lực, thực thi pháp luật, nông nghiệp, quốc phòng và nhập cư. Điều này đã làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác của Australia với một loạt các đối tác như Chính phủ, các tổ chức đa phương, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tại Việt Nam để cùng nhau đạt được những mục tiêu chung này.

Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ các mối quan hệ hợp tác này: cam kết lâu dài là quan trọng; đầu tư vào bằng chứng phục vụ đối thoại và chính sách; hợp tác với những người tiên phong đang dẫn dắt sự thay đổi; và thực hiện bình đẳng, trước hết qua các chính sách tại môi trường làm việc của chính chúng tôi. Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy có nhiều nguyên nhân đa tầng và đan xen nhau dẫn tới tình trạng yếu thế và dễ bị tổn thương của một nhóm người. Chúng tôi cũng nhận thấy cần phải nhận thức và đánh giá đúng sự đa dạng về giới.

Chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều từ những hoạt động này và giờ đây mang tiếng nói, năng lực và nguồn lực của chúng tôi cho một lĩnh vực rộng lớn hơn, bao gồm nhưng rộng hơn bình đẳng giới.



Với sự hỗ trợ từ dự án GREAT của Chính phủ Australia, Chị Tấn Tả Mấy - Giám đốc Hợp tác xã Cộng đồng Dao đỏ tại Lào Cai đã học được kỹ năng số để quản lý mô hình kinh doanh cây dược liệu truyền thống.

Ảnh: GREAT Program

03

Australia sẽ làm gì?

Mục tiêu của Chiến lược bình đẳng của Australia tại Việt Nam 2022-27 là tăng cường nỗ lực của chúng tôi về bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời chú trọng một cách căn bản hơn đến các ưu tiên kinh tế-xã hội và hòa nhập của người khuyết tật, các nhóm dân tộc thiểu số và người LGBTI.

Chiến lược này được xây dựng xung quanh giá trị về 'bình đẳng' nhằm hỗ trợ để tất cả mọi người đều có thể hưởng đầy đủ nhất các quyền của mình trong cuộc sống- với phẩm giá, sự an toàn và sự tôn trọng.

Trong Chiến lược này, Australia cam kết các cách tiếp cận sau tại Việt Nam:

- Đảm bảo cho phụ nữ, người khuyết tật, các nhóm dân tộc thiểu số và người LGBTI được tham gia, tạo ảnh hưởng và hưởng lợi từ các chương trình và sáng kiến của Australia
- Đề cao một cách nhất quán các vấn đề liên quan đến bình đẳng trong các cuộc đối thoại, sự kiện và truyền thông
- Ưu tiên hợp tác với các tổ chức, cá nhân vận động vì bình đẳng
- Đưa cam kết đối với bình đẳng vào các hoạt động trước công chúng của Đại sứ quán và các chính sách nội bộ tại nơi làm việc.

Chiến lược này là tuyên bố chung giữa Đại sứ quán Australia tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện cam kết của toàn chính phủ, được tất cả các cơ quan của Australia có đại diện tại Việt Nam tán thành.

Một cách tổng thể, Chiến lược này áp dụng cho các cơ quan thuộc Đại sứ quán, với một loạt các nhiệm vụ và mối quan hệ đối tác, các cơ hội khác nhau để cùng tham gia trực tiếp vào công tác bình đẳng. Dù mỗi cơ quan đều có các chính sách riêng tại nơi làm việc về bình đẳng, hòa nhập và đa dạng, tất cả đều cam kết thực hiện Chiến lược này.



04

Hỗ trợ các mục tiêu của Việt Nam

Chương trình nghị sự về lập pháp của Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của quốc gia đã giúp định hình và xây dựng Chiến lược này, đồng thời sẽ định hướng cho Australia tới những hành động hiệu quả nhất.

Bình đẳng giới, nâng cao quyền năng của phụ nữ và trẻ em gái

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (CLQG)² của Việt Nam xác định các mục tiêu và chỉ tiêu trên sáu lĩnh vực nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế và xã hội. Sáu lĩnh vực này bao gồm: Chính trị, kinh tế và lao động, đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, y tế, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông. Việt Nam cũng đang sửa đổi hai luật nền tảng về bình đẳng giới - Luật Bình đẳng giới năm 2006 và Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007.³

Người khuyết tật

Việt Nam đang sửa đổi Luật Người khuyết tật 2010 để phù hợp với Công ước về quyền của người khuyết tật (CRPD) 2008 mà Việt Nam đã phê chuẩn vào năm 2015. Việt Nam đã chuẩn bị Báo cáo ban đầu để đệ trình lên Ủy ban về các Quyền của Người Khuyết tật⁴, trong đó đề cập tới các quyền khác nhau, từ sự tham gia và khả năng tiếp cận y tế, giáo dục, công việc và việc làm, giải trí và thể thao, và hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Chương trình hành động quốc gia trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030 đưa ra lộ trình cho các ưu tiên của Việt Nam, trong đó tập trung vào giáo dục nghề nghiệp, việc làm, dễ tiếp cận phương tiện giao thông và sống độc lập. Tổng cục Thống kê đang lên kế hoạch tiến hành điều tra quốc gia lần thứ hai về người khuyết tật vào năm 2023.

Người dân tộc thiểu số

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (CTMTQG) giai đoạn 2021-2030⁵ là một trong ba chương trình phát triển quốc gia của Việt Nam. CTMTQG này bao gồm mười dự án tập trung vào đất và nhà ở, sản xuất nông- lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng thiết yếu, đào tạo và phát triển

nguồn nhân lực, bảo tồn văn hóa trong du lịch, sức khỏe cộng đồng và bình đẳng giới.

Người LGBTI và các tổ chức đại diện của họ

Chiến lược quốc gia về bình đẳng Giới của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 lần đầu tiên đề cập tới người 'LGBTI' trong luật. Vào giữa năm 2022, Bộ Y tế đã ban hành một chỉ thị phù hợp với hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới đối với ngành y tế rằng sự đa dạng về bản dạng giới và xu hướng tính dục không phải là bệnh và hành vi cưỡng ép điều trị cũng như phân biệt đối xử là không thể chấp nhận được. Việt Nam đã loại bỏ các điều khoản mang tính phân biệt đối xử trực tiếp khỏi luật pháp. Tuy nhiên, luật pháp vẫn chưa có sự công nhận chính thức về quyền của người LGBTI. Các kế hoạch cải cách pháp luật, chẳng hạn như sửa đổi Luật Bình đẳng Giới năm 2006 và Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, và dự thảo 'Luật Chuyển đổi giới tính' đã tạo ra các cơ hội để Australia tiếp tục hỗ trợ các cải cách trong tương lai.



Các bạn trẻ kỷ niệm sự kiện Hanoi Pride 2022

Ảnh: Darren Boyd

- Để biết thêm thông tin, hãy xem phiên bản chính thức trực tuyến (chỉ có tiếng Việt): Nghị quyết 28/NQ-CP Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (luatvietnam.vn)
- Australia đã hỗ trợ cả bachelorette sách này, thông qua quan hệ đối tác với UN Women và thông qua chương trình chung của LHQ, Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (2021-2025) với UNFPA, UNICEF và UN Women.
- https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/VNM/CRPD_C_VNM_1_8348_E.pdf
- Để biết thêm thông tin, hãy xem phiên bản chính thức trực tuyến (chỉ có tiếng Việt): Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (cema.gov.vn)

05

Các ưu tiên về bình đẳng

Trong suốt thời gian triển khai Chiến lược này, Australia sẽ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực mà đôi bên đặc biệt quan tâm, đồng thời là những lĩnh vực mà Australia có năng lực chuyên môn để hỗ trợ Việt Nam nhanh chóng đạt được các mục tiêu bình đẳng của mình.

Chúng tôi cũng sẽ chủ động tham gia vào các lĩnh vực mà Australia có các chính sách, kinh nghiệm và đề xuất có giá trị để chia sẻ với Việt Nam.

Thông qua các cuộc tham vấn và nghiên cứu, Australia đã xác định bốn ưu tiên nằm trong những ưu tiên thiết yếu nhất để đạt được tiến bộ về bình đẳng, bất kể trong ngành hoặc lĩnh vực nào. Những ưu tiên này sẽ mang tính định hướng đối với bất cứ lĩnh vực nào mà Australia cần phải lựa chọn và cân nhắc trong tương lai. Các ưu tiên này cũng chính là khung triển khai và báo cáo việc thực hiện Chiến lược này.



AN TOÀN

Cảm giác an toàn và an ninh là điều cần bản đối với sự tồn tại của con người. An toàn bao hàm các chiều trong mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, chẳng hạn như không bị bạo lực, bị bóc lột hoặc chịu các hành vi có hại.

An toàn cũng bao hàm các khía cạnh về xã hội và hệ thống như khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và tác động của thiên tai, của con người, mức độ được đảm bảo an sinh xã hội, sống trong hòa bình và được đảm bảo an ninh.

TÍNH ĐẠI DIỆN

Sự đa dạng trong việc ra quyết định mang tới nhiều quan điểm và giải pháp rộng hơn, đảm bảo các chính sách và dịch vụ có chất lượng. Nó cũng minh chứng cho những lợi ích đối với đổi mới- sáng tạo và khả năng sinh lời.

Để đạt được sự đa dạng đối với việc ra quyết định, các rào cản về thể chất, thái độ và thể chế vốn hạn chế sự tham gia, đại diện và thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo của phụ nữ, người LGBTI, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật cần phải bị loại bỏ, nhất là trong các ngành, nghề phi truyền thống, như khoa học và công nghệ, thương mại và đầu tư, phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng, hòa bình và an ninh đặc biệt quan trọng.

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

Đào tạo và có trình độ chuyên môn cao, cũng như có hiểu biết về công nghệ số đóng vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam trong tương lai cũng như khả năng trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045.

Để đạt được điều này, Việt Nam cần mở rộng đào tạo nâng cao năng lực cho tất cả mọi người, tận dụng tối đa các kỹ năng đó, đồng thời giải quyết sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng trong các ngành nghề và tại nơi làm việc. Thúc đẩy giáo dục gắn với việc làm cho những nhóm đối tượng yếu thế nhất, đặc biệt là người khuyết tật và các nhóm dân tộc thiểu số, phụ nữ và người LGBTI, cũng như đảm bảo tính công bằng trong vai trò lãnh đạo ở khu vực công và tư là đặc biệt quan trọng.

SỰ CÔNG NHẬN

Cốt lõi của bình đẳng là sự công nhận các quyền con người phổ quát, giá trị và tính nhân văn đầy đủ của mọi người. Các quyền này phải được bắt đầu bằng sự công nhận và đề cao rằng mọi công dân xứng đáng có cơ hội, quyền lợi và sự bảo vệ như nhau.

06

Thực hiện chiến lược

Để thực hiện Chiến lược, Australia sẽ xây dựng một Kế hoạch hành động nội bộ và giám sát việc thực hiện Kế hoạch này, theo đó mỗi cơ quan xác định những hoạt động mình có thể thực hiện được để đóng góp một cách thực chất cho các phương pháp tiếp cận nêu trên. Australia cam kết thực hiện những hành động ban đầu sau:

Hành động

Đối thoại thường niên về bình đẳng sẽ được tổ chức với đại diện từ các đối tác phát triển để rà soát đánh giá việc thực hiện Chiến lược bình đẳng của Australia, với sự tham gia của nhóm công tác về dân tộc thiểu số do các tổ chức xã hội dân sự dẫn dắt, các tổ chức của người khuyết tật và các nhóm LGBTI.

Australia sẽ thành lập một nhóm tham vấn với thành viên là các tổ chức đại diện cho phụ nữ, người khuyết tật, LGBTI, các nhóm dân tộc thiểu số. Nhóm này sẽ giúp Australia định hình các quan điểm chính sách và rà soát đánh giá độc lập các thiết kế Dự án của chương trình Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Đại sứ quán để đảm bảo phụ nữ, người khuyết tật, các nhóm dân tộc thiểu số và người LGBTI được tham gia và hưởng lợi từ các chương trình này. Đây là nội dung công việc được trả thù lao.

Australia sẽ thường xuyên tiến hành các hoạt động ngoại giao nhân dân trên các phương tiện truyền thông truyền thống và mạng xã hội để cổ vũ cho các chủ đề về bình đẳng giới, hòa nhập người khuyết tật, LGBTI, dân tộc thiểu số và quyền con người. Australia cũng sẽ tổ chức sự kiện đánh dấu những ngày lễ quốc tế với nội dung về sự tham gia của Australia đối với chủ đề có liên quan. (Xem bảng 1 bên dưới)

Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán sẽ chủ trì Tháng bình đẳng thường niên, kéo dài từ Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cho đến Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11.

Các bài phát biểu chính thức và các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông được chuẩn bị sẵn, bao gồm ít nhất một thông điệp về bình đẳng, nếu có thể. Đồng thời, các cuộc đối thoại chính thức mà Australia tổ chức sẽ bao gồm nội dung về các vấn đề bình đẳng.

Đại sứ quán sẽ duy trì sự tham gia ở cấp Đại sứ trong Nhóm điều phối chính sách về giới của các Đại sứ và Trưởng các cơ quan quốc tế. Nhóm đối tác phát triển không chính thức về quyền con người. Australia đồng thời là đồng chủ tịch/thành viên tích cực của Nhóm công tác về dân tộc thiểu số.

Australia sẽ theo dõi báo cáo của Việt Nam lên các Ủy ban nhân quyền của Liên Hợp Quốc, bao gồm Ủy ban về Quyền của Người Khuyết tật, Ủy ban về Xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ và Ủy ban Quyền Trẻ em. Chúng tôi sẽ xác định các lĩnh vực mà Australia có thể hỗ trợ các đối tác tại Việt Nam nhằm đáp ứng các khuyến nghị của các Quan sát kết luận.

Australia sẽ nâng cao chất lượng dự án hợp tác phát triển và tăng cường báo cáo đối với các chủ đề về bình đẳng giới, hòa nhập người khuyết tật, LGBTI hoặc các vấn đề dân tộc thiểu số. Việc này có thể được thực hiện thông qua các nguồn chuyên gia tại chỗ, nếu có thể. Tất cả các dự án đầu tư mới với ngân sách trên 3 triệu đô la đều sẽ có (các) mục tiêu về giới.

Sáu tháng một lần, Đại sứ quán sẽ tổ chức các buổi họp chuyên gia nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dự án với trọng tâm về bình đẳng. Đại sứ quán sẽ có nguồn lực nội bộ để sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ nhiệm vụ lồng ghép và tăng cường bình đẳng của các dự án, chương trình.

Australia sẽ duy trì nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ về bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của người khuyết tật trong đội ngũ nhân viên của Đại sứ quán cũng như nhân viên làm việc cho các dự án do Australia tài trợ. Các hoạt động tập huấn, nghiên cứu thiết kế dự án sẽ có chuyên gia bên ngoài hỗ trợ các nội dung này.

Trong vòng sáu tháng kể từ khi phát động Chiến lược này, nhân viên làm việc cho Đại sứ quán, các đối tác sẽ được tập huấn để nắm rõ các cam kết nêu trong Chiến lược bình đẳng và cách thức thúc đẩy các cam kết này. Sau đó cứ 2 năm một lần, hoạt động tập huấn này sẽ được tổ chức lại. Các nguồn lực và địa chỉ để liên hệ tìm kiếm sự hỗ trợ cũng sẽ được cung cấp cho nhân viên trong quá trình triển khai hoạt động.

Trong vòng sáu tháng kể từ khi phát động Chiến lược, một Kế hoạch hành động nội bộ cho toàn bộ các cơ quan trong Đại sứ quán sẽ được xây dựng, đi kèm với các chỉ tiêu cho từng cơ quan trong Đại sứ quán. Các chỉ tiêu này sẽ bao gồm các tiêu chuẩn liên quan đến các quy định về tuyển dụng và thăng tiến, chính sách và văn hóa nơi làm việc.

Một báo cáo ngắn về công tác thực hiện Chiến lược Bình đẳng sẽ được chuẩn bị cho Ban Lãnh đạo của Đại sứ quán hàng năm.

Tỷ lệ các Dự án lấy bình đẳng giới là mục tiêu chính sẽ vẫn tương đương 20% hoặc hơn trong tổng số vốn ODA của Australia dành cho Việt Nam.

Vai trò lãnh đạo

Quan hệ đối tác

Nguồn lực

Trách nhiệm giải trình

Cơ quan chịu trách nhiệm

Đại sứ

Lãnh đạo các cơ quan trong Đại sứ quán

Nhóm Truyền thông Chiến lược /
Lãnh đạo các cơ quan trong Đại sứ quán

Lãnh đạo các cơ quan trong Đại sứ quán

Lãnh đạo các cơ quan trong Đại sứ quán

Đại sứ / Lãnh đạo các cơ quan trong
Đại sứ quán

Tham tán về Chính trị và Hợp tác Phát triển

Phó Đại sứ

Các Tham tán về Chính trị, Kinh tế,
và Hợp tác Phát triển

Các Tham tán về Kinh tế, Hợp tác Phát triển

Phó Đại sứ / Bộ phận Hợp tác Phát triển

Phó Đại sứ /
Lãnh đạo các cơ quan trong Đại sứ quán

Phó Đại sứ /
Lãnh đạo các cơ quan trong Đại sứ quán

Phó Đại sứ



Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tham dự khóa học của chương trình Aus4Skills tại cảng Cát Lái, một trong những cảng biển nhộn nhịp nhất ở phía nam Việt Nam.

Ảnh: Đại sứ quán Australia

07

Những ngày quốc tế được kỷ niệm

11 tháng 2	Ngày Quốc tế Phụ nữ và Trẻ em gái trong Khoa học (từ năm 2015)
21 tháng 2	Ngày Quốc tế Tiếng mẹ đẻ (từ năm 1999)
8 tháng 3	Ngày Quốc tế Phụ nữ (từ năm 1913)
21 tháng 3	Ngày Quốc tế Xóa bỏ Phân biệt chủng tộc (từ năm 1979)
17 tháng 5	Ngày Quốc tế Chống kỳ thị Người Đồng tính, Chứng sợ Lương giới và Chứng sợ Chuyển giới (từ năm 1990)
19 tháng 6	Ngày Quốc tế Xóa bỏ Bạo lực Tinh dục trong Xung đột (từ năm 2015)
3-10 tháng 7	Tuần lễ NAIDOC (từ năm 1975)
9 tháng 8	Ngày Quốc tế của các Dân tộc bản địa trên Thế giới (từ năm 1994)
11 tháng 10	Ngày Quốc tế của Trẻ em gái (từ năm 2011)
15 tháng 10	Ngày Quốc tế Phụ nữ Nông thôn (từ năm 2008)
20 tháng 10	Ngày Phụ nữ Việt Nam (từ năm 1930)
25 tháng 11	Ngày Quốc tế Xóa bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ (từ năm 2013)
3 tháng 12	Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật (từ năm 1992)
10 tháng 12	Ngày Nhân quyền Quốc tế (từ năm 1950)



Phụ nữ nông thôn "Yêu khoa học" ngày càng có cơ hội tham gia vào lĩnh vực khoa học. Lớp học xét nghiệm Ký sinh trùng Sốt rét được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng xét nghiệm tại các vùng sâu vùng xa huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nơi có nguy cơ mắc bệnh sốt rét cao.

Ảnh: Phạm Quốc Hưng